

# ด่วนที่สุด

ที่ กท ๔๖๐๗/๑๒๗๘

ลว. ๖ พ.ย. ๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด

สำเนาถูกต้อง เพื่อโปรดทราบ

และขอความร่วมมือกำชับข้าราชการครูฯ

ห้ามมิให้สอนพิเศษ ตามที่ผู้อำนวยการเขต

และสำนักการศึกษาสั่งการ



(นางณอมศรี คงทน)

นักวิชาการชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดุสิต



# บันทึกข้อความ

สำนักงานเขตดุสิต  
เลขที่ 11875  
วันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๓  
เวลา 13.02 น. ๒๕๖๓

ส่วนราชการ สำนักงานการศึกษา (สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา โทร/โทรสาร ๐ ๒๔๓๗ ๖๖๓๑-๕ หรือโทร ๓๔๒๒)

ที่ กท ๐๔๐๘/๕๓๕๖ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ให้กำชับโรงเรียนในสังกัดเกี่ยวกับการสอนพิเศษ

ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดุสิต  
เลขที่รับ 4490  
วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๓  
เวลา 16.34

เรียน ผู้อำนวยการเขต

ด้วยปรากฏข่าวร้องเรียนเกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เปิดสอนพิเศษแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และมีการนำข้อสอบมาสอนพิเศษให้เฉพาะกลุ่มนักเรียนที่เรียนพิเศษ ตามความในคอลัมน์สารพันปัญหา? สารระนำรู้ โดย ชัย เสดเดออร์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ทำการชี้แจงข่าวร้องเรียน ตามหนังสือสำนักงานประชาสัมพันธ์ ที่ กท ๐๔๐๘/๕๓๕๖ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังแนบ

สำนักงานการศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน จึงขอให้สำนักงานเขตได้กำกับ สอดส่อง ดูแล พร้อมแจ้งกำชับโรงเรียนในสังกัด ไม่ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครจัดการสอนพิเศษโดยเรียกเก็บเงินจากนักเรียนหรือผู้ปกครอง และไม่ให้นำข้อสอบที่จะสอบในชั้นเรียนไปสอนนักเรียนที่เรียนพิเศษนอกเวลา หากพบว่า มีพฤติกรรมดังกล่าว ให้ดำเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณีกับข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และรายงานผลตามขั้นตอนของกฎหมาย ให้สำนักงานการศึกษาทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความร่วมมือแจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กน ดน.

(นายเกรียงไกร จงเจริญ)

เรียน ผู้อำนวยการเขต (ผ่าน ผช.ผอ.เขตฝ่าย...) ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรมอบฝ่าย...

กน ดน.

๒๕๖๓ รร. มอช รร. ก.ย. และ บุคคลกรทางการศึกษา  
นางสาวโรจน์ น้อยเสวก  
ผู้อำนวยการเขตดุสิต

(นางสาวรัตนภรณ์ ทองประเสริฐ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง  
สำนักงานเขตดุสิต

(นางสาวอรอนงค์ น้อยเสวก)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต  
- ๓ พ.ย. ๒๕๖๓

- ดำเนินการตามแผน

(นายดิชา คงศรี)  
ผู้อำนวยการเขตดุสิต  
- ๔ พ.ย. ๒๕๖๓

กน ดาวน  
ทจ.รร. ปิ่นเกล้าฯ เขตดุสิต  
และบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อ ๖๖๖  
สำนักงาน

(นางกนกพร ศรี คงทน)  
ข้าราชการศึกษาชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดุสิต



# กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์  
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๒๐๐ ปีที่ ๒๙

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

กทม. ชี้แจง

- ❖ จัดอาหารเสริมตามวัยให้เพียงพอ - แก้ปัญหาภาวะโภชนาการเด็ก
- ❖ กำชับ รร.กทม.บริหารจัดการโปร่งใสตรวจสอบได้
- ❖ เขตบางซื่อเร่งแก้ไขความเดือดร้อนจากถนนชำรุด

## ❖ จัดอาหารเสริมตามวัยให้เพียงพอ - แก้ปัญหาภาวะโภชนาการเด็ก

นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การยูนิเซฟ สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย หรือ MICS (Multiple Indicators Cluster Survey) พบเด็กกรุงเทพฯ มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น และน้ำหนักเกินว่า ที่ผ่านมาสำนักอนามัยมีการส่งเสริมและพัฒนาภาวะโภชนาการเด็กช่วงอายุ ๐ - ๕ ปี ในส่วนที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข (คลินิกสุขภาพเด็กดี) และในศูนย์สุขภาพชุมชนสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันของสำนักอนามัย ๑๐ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สำนักพัฒนาสังคม ซึ่งในปี ๒๕๖๓ มีเด็กที่ได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ด้วยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และประเมินภาวะโภชนาการ จำนวน ๑๑๔,๗๓๐ คน โดยพบภาวะโภชนาการ ผอม จำนวน ๕,๖๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๐ อ้วน จำนวน ๔,๘๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๙ เตี้ย จำนวน ๗,๖๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๖ สำนักอนามัย จึงได้จัดกิจกรรมแก้ไขภาวะโภชนาการในเด็กกลุ่มดังกล่าว ด้วยการส่งเสริมให้ทารกได้รับนมแม่อย่างเดียวยังน้อย ๖ เดือน หรือได้รับนมแม่ต่อเนื่องไปจนอายุ ๒ ปี หรือมากกว่า พร้อมกับการได้รับอาหารเสริมตามวัยที่ถูกต้อง หากพบเด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จะได้รับโภชนศึกษา และการช่วยเหลืออาหารเสริม ได้แก่ นมผง อาหารเด็กเกษตร และขนมผิงเกษตร ในทุกเดือนจนกว่าจะมีภาวะโภชนาการเป็นปกติ รวมทั้งจะได้รับการพิจารณาเข้ารับเลี้ยงในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันของสำนักอนามัย

ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้นยังได้จัดอบรมให้ความรู้และทักษะการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและประเมินภาวะโภชนาการให้กับพี่เลี้ยงในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันของสำนักอนามัย และครูพี่เลี้ยงของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของสำนักพัฒนาสังคม รวมถึงจัดอาหารที่ถูกต้อง เหมาะสม และได้คุณค่าตามหลักโภชนาการในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเด็ก ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับด้านโภชนาการเด็กของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์กองสร้างเสริมสุขภาพ วารสารสุขภาพ สำนักอนามัย เป็นต้น

\*\*\*\*\*

❖ กำชับ ...

❖ **กำชับ รร.กทม.บริหารจัดการโปร่งใสตรวจสอบได้**

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวกรณีครูสังกัด กทม. ขอให้สำนักการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบการบริหารงานของโรงเรียนสังกัด กทม. เนื่องจากที่ผ่านมาครู กทม. ต้องจ่ายเงินส่วนตัว เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเอง และไม่มีผลการดำเนินงานของสหกรณ์ให้ครูในโรงเรียนทราบ อีกทั้ง มีครูเปิดสอนพิเศษนอกเวลา นำข้อสอบให้เด็กที่มาเรียนพิเศษทราบล่วงหน้าว่า งบประมาณด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลและงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเพียงพอต่อการบริหารจัดการ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาและการผลิตสื่อการเรียนการสอน ทั้งนี้ โรงเรียนได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กับคุณครู ได้ใช้ตามความประสงค์ ซึ่งกรณีต้องออกค่าใช้จ่ายเอง อาจเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน อย่างไรก็ตาม สำนักการศึกษา ได้กำชับและกำกับดูแลให้โรงเรียนในสังกัดสื่อสารข้อมูลที่ชัดเจนกับคุณครู เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกรณีการดำเนินกิจการสหกรณ์ในโรงเรียน เป็นการฝึกเรียนรู้เรื่องสหกรณ์ร้านค้า โดยมิได้เป็นการจัดการสหกรณ์เต็มรูปแบบ แต่ก็มีระบบการควบคุมดูแลที่รัดกุม ทั้งนี้ สำนักการศึกษาจะเข้มงวดผู้บริหารสถานศึกษาให้ควบคุม กำกับดูแล และจัดกระบวนการบริหารจัดการที่สามารถ ตรวจสอบความโปร่งใสได้ในทุกด้าน ส่วนกรณีการสอนพิเศษนอกเวลา สำนักการศึกษาไม่อนุญาตให้ทุกโรงเรียนในสังกัด เปิดสอนพิเศษและเก็บเงินจากนักเรียนอย่างเด็ดขาดมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบกรณีดังกล่าว เพื่อให้ปรากฏข้อเท็จจริงโดยเร็วต่อไป

\*\*\*\*\*

❖ **เขตบางซื่อเร่งแก้ไขความเดือดร้อนจากถนนชำรุด**

นางทิพวรรณ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ กทม. กล่าวกรณีชาวบ้านในซอยประชาชื่น ๓๓ ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนของสำนักงานเขตบางซื่อที่ล่าช้า ทำให้ถนนเป็นหลุมบ่อตลอดทั้งซอย ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรว่า สำนักงานเขตบางซื่อ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาตรวจสอบ ติดตาม และประสานกับผู้รับเหมา รวมถึงประสานขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานสาธารณสุขโรคให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาคือ เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการก่อสร้าง ได้แก่ การประปานครหลวง ดำเนินการย้ายแนวท่อประปาที่อยู่ใต้ดินตลอดแนว ท่อ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รื้อถอน/ย้ายเสาและสายสื่อสารที่กีดขวาง และการไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ ย้ายตำแหน่งเสาไฟฟ้า ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้รับเหมาได้ดำเนินการบดอัดหินคลุกปรับหน้าผิวถนนเรียบร้อยแล้ว และจะปูทับ ด้วยยางมะตอย เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร

\*\*\*\*\*

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

# สารพันปัญหา

สาระน่ารู้

ชัย เสดเดอร์ [chal.n@thairath.co.th](mailto:chal.n@thairath.co.th)

เพราะเรื่องลักษณะนี้ เฉพาะท่านผู้ว่าฯ กทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อยู่ในช่วงปลายสมัยแล้ว ไม้รู้จะไปต่อหรือไม่แต่คงวนวายกับปัญหาอื่นๆ จนเรื่องครู เรื่องนักเรียน น่าจะเป็นเรื่องเล็กสำหรับท่าน!

ชัย เสดเดอร์

การดำเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ยังมีตรวจสอบความโปร่งใสการดำเนินการหรือไม่ การบริหารโรงเรียนเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารหรือไม่ หรือเป็นหน้าที่ของครูผู้น้อยในโรงเรียนสั่งการ ซึ่งเป็นชี้ตายครู และการที่ผู้บริหารไม่รับฟังความคิดเห็นครู ตัดสินเอง ให้ท้ายพรรคพวกตัวเอง เป็นหลักการบริหารหรือไม่ การที่ครูนำเงินสหกรณ์ไปใช้ซื้อรถยนต์ ตึกแถว โดยที่ผู้บริหารรับรู้ และยังช่วยจัดหาใบเสร็จให้ถูกต้องหรือไม่ การบริหารที่ไม่เคย

คาดหวังบทบาทฝ่ายกำนในช้วงวิกฤติมากกว่านี้   
โรงเรียน กทม.บริหารส่อไม่โปร่งใส  ปปร.24 ส.  
พระปกเกล้าศึกษาดูงานการสร้างชุมชนเข้มแข็ง



พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

แจ้งผลการดำเนินงานของสหกรณ์ว่ามีกำไรเท่าใดเงินเหลือเท่าไร และสุดท้ายครูนำข้อสอบที่จะสอบให้เด็กที่เรียนพิเศษวันหยุดกับตัวเอง เพื่อให้เด็กได้เกรดที่ดี เด็กคนใดไม่ได้รับข้อสอบ

นั้น ทำได้ด้วยหรือ

นอกจากโรงเรียนทั่วไปในสังกัดกรุงเทพมหานครแล้ว ที่โรงเรียนดงย่านสายไหมบางแห่ง มีผู้บริหารเลือกปฏิบัติครูที่ไม่ใช่พวกพ้องไม่มีสิทธิโต้แย้ง ไม่รับฟัง ขู่อย่างเดียว จะส่งตัวคืนเขตบ้าง ให้ออกจากประจำชั้นบ้าง.

ครู กทม.

ตอบ คุณครู กทม.

วันนี้คงต้องฝากข้อสงสัยจากครู กทม. ให้ทางสำนักการศึกษา กทม. ช่วยตรวจสอบ เพราะหลากหลายปัญหา ข้อสงสัย ข้อกล่าวหา ล้วนแล้วแต่เป็นความผิดร้ายแรง

หรือถ้ามีข้อมูลการบริหารงานที่ไม่โปร่งใสมากกว่านี้ โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบฯ การดำเนินการของสหกรณ์ ก็อยากฝากให้ส่งต่อหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆช่วยพิจารณา

## ■ ข้อสงสัยการบริหารโรงเรียนสังกัด กทม.

เรียนคุณชัยเสดเดอร์ สารพันปัญหาฯ

รบกวนเรียนตามผู้มีอำนาจในสำนักการศึกษา ดังนี้คือ งบฯสนับสนุนการศึกษาที่มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ไม่ทราบว่ามีปัจจุบันยังมีอยู่หรือไม่ ทำไมครูต้องออกเงินส่วนตัวซื้อกระดาษเพื่อติดจ๊อตข้อสอบกลางภาคให้เด็ก โดยที่ฝ่ายบริหารแจ้งว่ากระดาษหมด ไม่มีงบฯซื้อ